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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : แบนพลาสติกท าลายสิ่งแวดล้อม
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

อุทัยธานี : แม่น  าสะแกกรังวิกฤต
(ข้อมูล : ช่อง ๗ ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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แม่น  าสะแกกรังวิกฤต

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้้าสะแกกรัง ในเขตพื้นที่ อ.เมืองอุทัยธานี 
จ.อุทัยธานี น้้าแห้งขอดตลอดสาย จนสามารถเดินข้ามฝั่งได้ในบางจุด หลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์
เช่นนี้มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว โดยชาวสะแกกรัง ต่างบอกว่าน้้าแห้งคราวนี้หนัก สุด
กว่าครั้งที่ผ่านมา ส่วนเรือนแพหลายเรือน พบว่า ชาวแพต่างพยายามลากเรือนแพของตนเองไปไว้
ในจุดที่ยังพอจะมีแอ่งน้้าขังอยู่ เพ่ือหล่อลูกบวบเรือนแพให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด เนื่องจาก
การเปลี่ยนลูกบวบเรือนแพแต่ละครั้งต้องใช้เงินมาก ชาวแพต้องพากันลากเรือนแพของตนเองมาไว้
กลางล้าน้้าที่ยังพอมีน้้าหล่อเลี้ยง

นางจันทคนธ์ จรัสศรี อายุ ๗๗ ปี ชาวแพชุมชน ๗ ตรงข้ามวัดพิชัยปุรณารามซึ่งเป็นจุดที่น้้า
แห้งขอดมากที่สุดเล่าว่า แม่น้้าสะแกกรังนั้นแห้งขอดมานานกว่า ๑๕ วันแล้ว ครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุด
นอกจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเรือนแพแล้ว กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังต่างได้รับความเดือดร้อนหนัก
เช่นกัน เนื่องจากปลากระชังที่ไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้ตามปกติ ต้องตักออกเพ่ือไม่ให้ปลาตายหมด

ที่มา : ช่อง ๗ ออนไลน์
(https://news.ch7.com/detail/491107)
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แบนพลาสติกท าลายสิ่งแวดลอ้ม

เมื่อวันที่ ๖ มิ .ย . ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิภพ พ่ึงชาญชัยกุล รองประธาน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งเพ่ิมขึ้นอย่างแพร่หลาย 
และพบว่ามีพลาสติกที่ใช้ อาทิ ถุงหูหิ้วชนิดบาง ช้อนส้อม กล่องบรรจุอาหาร ฯลฯ เป็นพลาสติกที่
น้าสารอ๊อกโซ (OXO) ผสมเข้าไปเพื่อเป็นตัวเร่งให้เกิดการย่อยสลายพลาสติกเร็วขึ้น และกล่าวอ้าง
ว่า “ย่อยสลายได้” หรือ “ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” แต่ในข้อเท็จจริงแล้วกลับย่อยสลายไม่ได้
ทางชีวภาพ ซึ่งหากจัดการไม่ดีจะกลายเป็นการท้าลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศและน้้าเพ่ิมขึ้น 
ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงภาครัฐควรห้ามการน้าเข้าสารอ๊อกโซทันที “ขณะนี้ภาครัฐ
มีการก้าหนดการรณรงค์เพื่อแบนพลาสติก ๗ ประเภทที่คาดว่าจะเป็นปี ๒๕๖๘ และ ๑ ใน ๗ นั้น
เป็นการแบนถุงพลาสติกชนิดบางที่เติมสารอ๊อกโซ แต่ปัญหาคือเริ่มมีการน้าสารดังกล่าวมาใช้กับ
พลาสติกที่เป็นช้อนส้อม กล่องบรรจุอาหารมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับมาตรการของภาครัฐ โดยห้าง 
ร้านค้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าวบางรายไม่เข้าใจและคิดว่าเป็นพลาสติกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แต่บางรายรับรู้แต่เพราะต้นทุนต่้ากว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถ
ย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Plastics) ซ่ึงเมื่อน้าไปฝังกลบอย่างถูกวิธีก็จะสามารถ
ย่อยสลายได้ตามสภาวะที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ก้าหนด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อระบบ
นิเวศ”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/business/detail/9640000054593)


